

## สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553  
มีมติในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

**1. เรื่อง ร่าง ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย :** ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ 1** การพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาจีน

**ยุทธศาสตร์ 2** การพัฒนาสื่อและตำราการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา

**ยุทธศาสตร์ 3** การพัฒนาแบบทดสอบภาษาจีนสำหรับวัดระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาไทย และวัดระดับสมรรถนะทางภาษาจีนของอาจารย์ไทย

**ยุทธศาสตร์ 4** การร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีนกับประเทศต่างๆ

**2. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษา :** ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ให้ปรับปรุงศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทย

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : ให้ยุบเลิกส่วนราชการระดับภาควิชา ตามโครงสร้างเดิม โดยคงไว้เฉพาะสำนักงานเลขานุการและปรับลดส่วนงานในสำนักงานอธิการบดี

**3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา :** ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 “ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ค.ป.ภ.” ประกอบด้วย เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวนไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

ที่ประชุมมีมติให้คำแนะนำรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน มีอำนาจหน้าที่ในการวางระเบียบหรือออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้ง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง





ดำเนินการตรวจสอบรายงานผลงานวิจัยในวารสารวิชาการไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ มีการวัดผลกระทบต่อสังคม (social impact) สูงมาก ว่าเป็นผลงานที่สมควรได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงตามแนวทางของผลงานวิชาการสาย ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคม/ประเทศ และสามารถจะนำมาเสนอขอตำแหน่งวิชาการได้ จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ โดยเพิ่มสายงานวิชาการที่ประยุกต์ศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา/การแก้ปัญหาสังคมของประเทศอีกแนวทางหนึ่ง

---

